



# สัปดาห์เล่า

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph\_banpong@hotmail.co.th

2018



วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 ปีที่ 52 ฉบับที่ 2857  
อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี B  
พระวาจา (มก.10:46-52)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองเยรีโคพร้อมกับบรรดาศิษย์ ขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโคพร้อมกับบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมาก บารทิเมอัสบุตรของทิเมอัส คนขอทานตาบอดนั่งอยู่ริมทาง เมื่อได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเร็จกำลังเสด็จผ่านมา เขาเริ่มส่งเสียงร้องตะโกนว่า "ข้าแต่พระเยซู โอโรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด" หลายคนดุเขาให้เงียบ แต่เขากลับตะโกนดังยิ่งกว่าเดิมว่า "พระโอโรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด" พระเยซูเจ้าทรงหยุดตรัสว่า "ไปเรียกเขามาซิ" เขาก็เรียกคนตาบอดพลางกล่าวว่า "ทำใจดี ๆ ไว้ ลูกขึ้น พระองค์กำลังเรียกเจ้าแล้ว" คนตาบอดสลดเสื่อคลุมทิ้ง กระโดดเข้าไปเฝ้าพระเยซูเจ้า พระองค์ตรัสว่า "ท่านอยากให้เราทำอะไรให้" คนตาบอดทูลว่า "รับบิเหนี ให้ข้าพเจ้าแลเห็นเถิด" พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ไปเถิด ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว" ทันใดนั้น เขากลับแลเห็นและเดินทางติดตามพระองค์ไป

**ครอบครัว**  
รากฐานของพระศาสนจักร



**ครอบครัว**  
บ่อเกิดแห่งชุมชนคริสตชน



**ครอบครัว**  
บ่อเกิดแห่งกระแสเรียก

**ครอบครัวแบบเนียน**  
**สร้างอุทิศแด่**  
ยอห์น บัปติสตา ประเสริฐ วีระกุล (ครบ 18 ปี)  
มาร์กาเร็ตา ประทุม วีระกุล (ครบ 46 ปี)

หัวข้อ	พระเจ้าทรงเป็นผู้นำ
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้นำทาง
ทำที่	ความเชื่อและความพร้อมที่จะให้พระเยซูเจ้าเป็นผู้รักษาและผู้นำทาง
การดำเนินชีวิต	เราจะดำเนินชีวิตเยี่ยงผู้มีสายตาแห่งความเชื่อในพระเยซูเจ้า และในความสว่างขององค์พระจิตเจ้า



**บทอ่านที่หนึ่ง** : - ยรม 31:7-9

พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์ ทรงเอาใจใส่ดูแล ทรงรักษาบาดแผล และทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้น

**บทอ่านที่สอง** : - ฮบ 5:1-6

พระเยซูเจ้าทรงทำหน้าที่สงฆ์ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค พระองค์ทรงวอนขอพระเมตตาสำหรับเราทุกคน

**พระวรสาร** : - มก 10:46-52

ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองเยรีโค พระองค์ทรงรักษาคนตาบอดให้หาย เพราะเขามีความเชื่อในพระองค์



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2018

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อพรพร	คามิลเลียน	คุณจิตรไน - คุณนรเศรษฐ์	คุณมาลี	คุณมณีบุษ
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณเกรนุช	คุณสงวน - คุณจิราภรณ์	คุณวันทนา	คุณวลัยลักษณ์
19.00 น.	คุณพ่อวัฒนา	นางาเรี	คุณภาวณา - คุณภานพ	คุณดวงฤดี	คุณจันทร์เพ็ญ





จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



## ความเชื่อของบารทิเมอัส

พระวรสารวันนี้ ถือเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้า สู่กรุงเยรูซาเล็มผ่านเมืองเยรีโค ขณะที่กำลังเสด็จผ่านเยรีโค พระองค์ได้รักษาคนตาบอดที่ชื่อบารทิเมอัส ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าสงสาร เนื่องจากตาบอดและอยู่ในฐานะที่ยากจน ต้องดำรงชีพด้วยการขอร้อง ความยากลำบากและความทุกข์ที่เขาเผชิญจึงหนักหนาสาหัส แต่ความโชคร้ายเหล่านี้ได้รับการเยียวยา รักษาด้วยพระพรของพระเยซูเจ้า



บารทิเมอัสต้องการที่จะพบพระเยซูเจ้าเพื่อจะได้รับการรักษาจากพระองค์ แต่ต้องพบกับอุปสรรคหลายอย่าง เนื่องจากมองไม่เห็นและไม่สามารถเดินทางตามหาพระองค์เหมือนคนทั่วไปได้ วันหนึ่งพระเยซูเจ้ากำลังจะเสด็จผ่านเมืองเยรีโค เขาคงได้ยินคนพูดว่าพระองค์กำลังเสด็จมา เขาไม่ยอมพลาดโอกาสนี้ จึงร้องเสียงดังว่า "ข้าแต่พระเยซู โอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด" มีบางคนเห็นว่าเขาส่งเสียงรบกวนจึงสั่งให้เขาหยุดพูด แต่เขายังร้องเสียงดังจนพระเยซูเจ้าได้ยินและเรียกเขา

บารทิเมอัสได้ฟังทุกสิ่ง กระโดดเข้าไปเฝ้าพระเยซูเจ้าและร้องขอพระองค์รักษาเขาให้มองเห็น พระองค์ได้ตรัสกับเขาว่า "ไปเถิด ความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว" พระองค์ได้ตอบแทนความเชื่อของเขาด้วยการรักษาเขาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เขาได้กลายเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความยินดี เขาได้เห็นผลงานที่น่าอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำ เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ และมีพระหัตถ์ของพระเจ้าในสิ่งสร้างที่แสดงถึงธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้า ซึ่งช่วยเปิดตาใจและเพิ่มพูนความเชื่อของเขา ทำให้เขาต้องการอยู่ใกล้ชีวิตองค์พระผู้ไถ่ของเขา เพื่อขอบคุณ สรรเสริญ และรับใช้พระองค์

## ข้อคิดสำหรับเรา

**ประการแรก** เราต้องมีความเชื่อเช่นเดียวกับบารทิเมอัส ที่วางใจในความดีและพระทัยเมตตาของพระเยซูเจ้า ให้เราได้มาหาพระเยซูเจ้าในการภาวนาด้วยความเชื่อและฟังเสียงของพระองค์อย่างตั้งใจที่ตรัสกับเราว่า "เจ้าอยากให้เราทำอะไรให้เจ้า" ให้เราได้บอกพระองค์ถึงเจตนาและความต้องการของเรา เพื่อพระองค์จะได้รักษาเราทั้งกายและวิญญาณ

**ประการที่สอง** เราต้องให้พระเยซูเจ้ารักษาอาการบอดมีดฝ่ายจิต เราแต่ละคนต่างบอดมีดฝ่ายจิตจากความโกรธ ความเกลียดชัง อคติ ความอิจฉาริษยา และนิสัยไม่ดีต่าง ๆ ที่ปิดบังตาเราไม่ให้เห็นความดีของเพื่อนพี่น้องและการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวเขา เราอาจบอดมีดต่อความยุติธรรมเมื่อเราปฏิเสธที่จะจ่ายหนี้สินหรือค่าจ้าง หรือบอดมีดด้วยความโลภเมื่อเราไม่เคยพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ บางครั้งถึงกับยอมเป็นหนี้เพื่อแลกกับสิ่งฟุ่มเฟือยต่าง ๆ

**ประการที่สาม** เราต้องเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ที่ทรงเรียกเราให้ติดตามพระองค์ เราต้องเปิดตาและใจของเราเพื่อจะได้มองเห็นว่า มีแต่พระองค์เท่านั้นที่สามารถช่วยเราให้รอดได้ เราต้องเลียนแบบความเป็นศิษย์ของบารุทิมัสที่: 1) จดจำพระเยซูเจ้าในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด, 2) ยอมรับความจริงว่าต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์, 3) พร้อมที่จะตอบสนองการเรียกของพระองค์ และ 4) กลายเป็นศิษย์ติดตามพระองค์

ให้เราได้ถามตัวเราเองว่า เราได้กลายเป็นคนตาบอดขณะที่มีตาดีบ้างไหม ให้เราได้มาหาพระเยซูเจ้าผ่านทาง การภาวนาด้วยความเชื่อ เพื่อพระองค์จะได้รักษาอาการบอดมีดในใจเรา เปิดตาและใจของเรา ให้สามารถมองเห็นความดีของผู้อื่นและการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวเพื่อนพี่น้อง เป็นคนในครอบครัว หมู่คณะ และหมู่บ้านของเรา เราต้องตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของพระองค์ในชีวิต ผ่านทางศีลล้างบาปพระองค์ทรงนำเราออกจากโลกแห่งความมืดมนของบาป มาสู่โลกแห่งความสว่างซึ่งเต็มไปด้วยความรักและพระพรของพระเจ้า ให้เราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเป็นเสมือนบทเพลงแห่งการขอบพระคุณพระองค์ด้วยการติดตามพระองค์ไปบนเส้นทางแห่งการรับใช้ลายนืออย่างซื่อสัตย์และเพียรทน เพื่อเราจะได้เป็นเครื่องหมายของผู้มีความเชื่อและศิษย์ที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า



1. ข้าพเจ้าจะสวดภาวนาด้วยความเชื่อ เพื่อให้พระองค์รักษาความบอดบอดในใจให้หาย
2. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตคริสตชนเยี่ยงผู้มีสายตาแห่งความเชื่อในพระเจ้า
3. ข้าพเจ้าจะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอยู่เสมอ เพื่อให้พระวาจาของพระองค์นำทางเรา



เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง  
เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ  
จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง

จากสำเนาสมเด็จพะสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสวันแพร่ธรรมสากล ประจำปี 2018

“พร้อมกับเยาวชน ให้เราประกาศข่าวดีสู่ปวงชน”

(Together with young people, let us bring the Gospel to all)



(กล่าวจากฉบับที่แล้ว)

นับตั้งแต่วันปีสถาแรก บรรดาศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูเจ้าได้ถูกส่งออกไป ด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับพวกเขาตลอดไป (เทียบ มธ 28:20; กจ 1:8) นี่คือนี่สิ่งที่เรียกว่าการแพร่ธรรมสู่นานาชาติ (missio ad gentes) ขอบเขตที่กว้างที่สุดของมนุษยชาติคือ ที่ที่ต้องการพระคริสตเจ้า ความเมานเฉยต่อความเชื่อ หรือการแสดงความรักซึ่งต่อความสมบูรณ์ของชีวิตในพระคริสตเจ้า ความยากจนทางด้านวัตถุและด้านจิตใจทั้งหลาย ทุกรูปแบบของการแบ่งแยก ต่อต้านพี่น้องชาย-หญิงของเรา เป็นผลมาจากการปฏิเสธพระเจ้าและความรักของพระองค์

เยาวชนที่รัก ปัจจุบันนี้ ทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงกันได้หมด แม้จะอยู่ปลายสุดของแผ่นดินโลก โลกแห่งดิจิทัลและโซเชียลเน็ตเวิร์คแพร่หลายไปทั่วทุกหัวระแหง และมีให้ใช้ได้ทั่วไป ทำให้แผ่นดินในโสภโรรวมแดนบนระยะทาง และลดความแตกต่าง ทุกอย่างดูเหมือนเห็นได้ใกล้และรวดเร็วทันใจ กระนั้นก็ดี มันก็ยังคงขาดของขวัญอันจริงใจแห่งชีวิต ทั้ง ๆ ที่เราสามารถติดต่อกับผู้คนนับไม่ถ้วน แต่เราไม่เคยหยุดคุยแบ่งปันชีวิตที่แท้จริงของการมีส่วนร่วมและแบ่งปันกันในพันธกิจไปจนสุดปลายแผ่นดินนั้น เรียกโครงการมอบตนเองเพื่อกระแสรักที่พระเจ้าทรงให้เราได้อยู่ในโลกนี้ กระแสรักที่พระองค์ทรงเลือกไว้ที่จะมอบให้เรา (เทียบ ลก 9:23-25) พอกกล่าวได้ว่าสำหรับเยาวชนชายหรือหญิงผู้หนึ่งที่ปรารถนาที่จะติดตามพระคริสตเจ้า สิ่งสำคัญที่สุดคือการแสวงหา การค้นพบและความพากเพียรอดทนต่อกระแสเรียกของตน

**ประจักษ์พยานแห่งความรัก**

ท่อร์ู้สึกขอบคุณทุก ๆ กลุ่มในพระศาสนจักร ที่ช่วยให้เยาวชนมีโอกาสได้พบกับการมีชีวิตของพระคริสตเจ้าในพระศาสนจักรของพระองค์ อาทิ บรรดาวัดในสังฆมณฑล สมาคม ชมรมและคณะกรรมการของวัด กลุ่มองค์กรต่าง ๆ คณะนักบวช ชมรมทางด้านศาสนา ตลอดจนการแสดงออกถึงการรับใช้อย่างหลากหลายของบรรดาผู้แพร่ธรรม เยาวชนจำนวนมากพบว่าความเป็นอาสาสมัครแพร่ธรรมเป็นวิธีการทำงานอย่างหนึ่งเพื่อรับใช้ “ผู้ต่ำต้อย” ของพี่น้องชาย-หญิงของเรา (เทียบ มธ 25:40) เป็นการส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์ เป็นประจักษ์พยานถึงความชื่นชมยินดีแห่งความรักและการเป็นคริสตชน ประสพการณ์เหล่านี้ของพระศาสนจักรให้ความรู้และฝึกอบรมเยาวชน ไม่เพียงแต่เพื่อประสพผลสำเร็จในอาชีพ แต่ยังเป็นการพัฒนาและสนับสนุนพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเขา เพื่อที่จะรับใช้ผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น รูปแบบต่าง ๆ ที่นำสรรเสริญของการรับใช้ชั่วคราวของบรรดาธรรมทูตเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่เกิดผล และโดยทางความสามารถในการเข้าใจถึงกระแสเรียก พวกเขาสามารถช่วยท่านให้ตัดสินใจที่จะทำใ้พระพรในการเป็นผู้แพร่ธรรมของท่านสมบูรณ์

สมณองค์การสนับสนุนการแพร่ธรรม (พีเอ็มเอส) เกิดมาจากบรรดาหัวใจที่เป็นวัยรุ่น เพื่อเป็นเส้นทางสนับสนุนการเทศน์สอนข่าวดีให้กับทุกชาติ และให้ความช่วยเหลือเพื่อความเจริญของมนุษย์และด้านวัฒนธรรมแก่ผู้ที่กระหายที่จะรู้จักองค์แห่งความจริง ทั้งนี้ ความช่วยเหลือด้วยการสวดภาวนาและทางด้านปัจจัยทั้งหมดจะมอบให้และแจกจ่ายด้วยความใจกว้าง โดยผ่านทางสมณองค์การสนับสนุนการแพร่ธรรม (พีเอ็มเอส) เพื่อให้สันตะสำนักมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นส่วนตัวของแต่ละคนนั้น สามารถเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีตามสภาพการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขา ไม่มีผู้ใดยากจนถึงขนาดที่ไม่สามารถให้ในสิ่งที่ตนเองมีหรือยก เพราะมันคือสิ่งแรกและสำคัญที่สุด อันได้แก่สิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่นั่นเอง พ่อยอพูต้ำอีกที ถึงคำพูดที่พ่อให้กำลังใจบรรดาเยาวชนอิสลามว่า “จงอย่าคิดว่า เธอไม่มีสิ่งใดที่จะมอบให้ หรือคิดว่าไม่มีใครต้องการเธอนะ แต่ให้คิดและจดจำไว้ในชีวิตใจว่า มีคนจำนวนมากต้องการเธอ จำไว้นะ ขอให้พวกเธอแต่ละคน คิดไว้ในจิตใจของตนเองว่า มีคนจำนวนมากต้องการฉัน”

วาติกัน 20 พฤษภาคม 2018  
สมโภชพระจิตเสด็จลงมา  
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

จุดที่ยืนต่างกัน

ที่มา... ฟาร์เวิร์คเพิร์

หมู แกะ และจิ้งจอกขังรวมกันโมเอเล้า อยู่มาวันหนึ่ง คนเลี้ยงได้เดินเข้าเล้ามาจับหมู หมูร้องเสียงหลงพยายามวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน แกะและจิ้งจอกรู้สึกรำคาญเสียงของหมู จึงตวาดไปว่า “หยุดร้องได้แล้วแล้วเจ้าหมูใจเสาะ เจ้าจับพวกฉันอยู่ยกบ่อย พวกฉันไม่เห็นจะร้องแรกหนักกระไรอย่างเธอเลยสักครั้ง หยุดร้องได้แล้ว”

เมื่อหมูได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นด้วยความเสียใจ “เขาจับพวกเธอก็น่าต้องการขนและน้ำนมของเธอ แต่เขาจับฉันนั้นหมายถึงชีวิตของฉันเลยนะ เธอไม่เห็นใจและไม่ส่งสารฉันเลยหรือ?”

จุดยืนต่างกัน สภาพแวดล้อมต่างกัน ระดับจิตใจที่ต่างกัน ทำให้คนเราไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามได้ ไม่มีใครทำอะไรโดยไร้เหตุผล แต่เหตุผลนั้นเป็นความถูกต้องของอีกฝ่ายหรือไม่? หากถูกใจเขาก็เห็นด้วย! หากไม่ถูกใจ เขาก็เห็นต่าง! เมื่อใดที่เห็นคนอื่นเสียสติ โอดครวญ ร่ำไห้เสียใจ อย่างเพิ่งตัดสินจากสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่า เขาอาจมีบางสิ่งที่เราเข้าใจไม่ถึงก็ได้

รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา หากเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ได้ ก็บอกตัวเองว่า ไม่พอใจก็แค่อดทน ไม่ชอบก็แค่เป็นนหน้าหนี อย่าไปใส่ใจ เพียงเท่านี้ปัญหาก็จะไม่เกิด>>>>





## ประกาศ

## สรุปข่าว



### วิถีใหม่ วัด

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2018 หลังมีขสาสาย เชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วม “ชุมชนพระคริสต์เจริญชีวิตพระราชา” ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

### ฉลองวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า อ.ดำเนินสะดวก ใน วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

### ปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ ใน วันพุธที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. โดยจะเริ่มแห่และสวดสายประคำพร้อมกันทั้ง 10 กลุ่มจากบริเวณรูปแม่พระที่สนามบาทหลังวัด ตั้งแต่เวลา 18.30 น.

### วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

### ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 มีมีสชาติ วัดน้อยอาคารเปาโล เวลา 09.00 น. หลังมีขสาขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

### ฉลองวัดนักบุญลูกา ท้องนางแพรว

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญลูกา ท้องนางแพรว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

## เสกสุสาน

เสกสุสานของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018

มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่สุสาน เวลา 09.30 น.

ที่สุสานมีดอกไม้ พวงมาลัย และเทียน ไว้จำหน่าย

ขอเชิญพี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุน

เพื่อเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของวัด



# ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์



วัน - เวลา	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2018 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 28 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา อุกติสแด่ โยเซฟ สัมฤทธิ์ - ลูเซีย เอ็งว็วย มหัทธมงคล สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุกติสแด่ มาริอา อมรา อรุณพุลศิลป์	ลูก - หลาน วัด คุณมนตรี อรุณพุลศิลป์
จันทร์ที่ 29 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา อุกติสแด่ เปโตร สมบัติ สุวรรณรังสิกุล อุกติสแด่ มาริอา คาซิม แซ่ตั้ง และวิญญานในไฟชำระ อุกติสแด่ มาริอา ผู้ด ปีนนพเกล้า	ครอบครัวคุณนงลักษณ์ คุณสิริพร คุณภาพ ภายแสงเทียน
อังคารที่ 30 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา อุกติสแด่ ยอห์น บัปติสตา ชัยยงค์ มหัทธมงคล (ครบ 24 ปี) อุกติสแด่ โยเซฟ สานิต - มาริอา สมรวม พุกคำมี อุกติสแด่ มีคาเอล วิรัตน์ - โยเซฟ วิพล ชินทร์น้อย อุกติสแด่ มาร์การีตา สุปราณี พิพัฒน์ยศเสนา	พี่ - น้อง ลูก ๆ คุณรัชนี้ ภราวา ลูก - หลาน
พุธที่ 31 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา อุกติสแด่ ยอห์น บัปติสตา ประเสริฐ วีระกุล (ครบ 18 ปี) อุกติสแด่ เบนดิกโต สุพร - อักเนส ทองใบ ตั้งสังจธรรม และญาติพี่น้อง อุกติสแด่ เอลิซาเบธ เซซีเลีย ลาวัลย์ คุลิตานนท์ บุญโยภาส ศกุนะสิงห์ อุกติสแด่ ภราวา อันโตนิโอ เซอร์บาโร และวิญญานนักบวชคณะคามิลเลียน	คุณพรทิพย์ แนบเนียน ลูก - หลาน คุณพงศ์เทพ ศกุนะสิงห์ คุณปราณี ถานอมวัฒนา
พฤหัสที่ 1 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับ คุณนิตย์ แก่นน้อย อุกติสแด่ โยเซฟ บุญชัย - โยเซฟ ปู้ - ยอห์น บอสโก สุรพล วราวัฒน์ธำรง อุกติสแด่ เลาเรนต์ จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อักเนส จามรี ระดมกิจ	คุณนิตย์ แก่นน้อย คุณวไลพร - คุณจันทนา คุณนที ระดมกิจ
ศุกร์ที่ 2 19.00 น.	วันภาวนาอุกติสแด่ผู้ล่วงลับ (วันศุกร์ต้นเดือน) สุขสำราญสำหรับผู้สูงอายุ อุกติสแด่ โยเซฟ เกษม - เทเรซา ยูพา ศิริโชติ และปู่ ย่า ตา ยาย อุกติสแด่ วิญญานในไฟชำระ อุกติสแด่ โยเซฟ บุญช่วย - มาริอา อนงค์ - มาริอา กอแรตตี พิมพา ศรีประโง	กลุ่มผู้สูงอายุ ครอบครัวศิริโชติ ช.ส. คุณกสิณ - คุณวีราพร
เสาร์ที่ 3 09.30 น.	น.มาร์ติน เด ปอเรส นักบวช พิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสาน อุกติสแด่ผู้ล่วงลับ	..งคมิสซาเย็นที่วัด..